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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖7 (ครั้งที่ ๒) 

วันที่  14  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖7  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ๑ นายเสถียร  นนทะเสน ประธานสภาฯ เสถียร  นนทะเสน 
 ๒ นายชาตรี  ศรีสะอาด รองประธานสภาฯ ชาตรี  ศรีสะอาด 
 ๓ นายสามารถ  ทองมวล เลขานุการสภาฯ สามารถ  ทองมวล 
 ๔ นางพิศมัย โพธิ์ศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 พิศมัย โพธิ์ศรี 
 ๕ นายสมบัติ   แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 สมบัติ   แสนภพ 
 ๖ นายสมชัย  ไชยเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมชัย  ไชยเศษ 
 7 นายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประเสริฐ  สุขเกษม 
 8 นายอุทัศ  พลเขตต ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 อุทัศ  พลเขตต์ 
9 นายสมพล  มรรคนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 สมพล  มรรคนา 
10 นายประถม  เนาวรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ประถม  เนาวรัตน์ 
11 นายจิตต์  เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 จิตต์  เกษีสังข์ 
 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง   เชื้อทอง นายก อบต. หมากเขียบ แสวง   เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
๓ นายวิจิตร  สมบรรณ รองนาย อบต.หมากเขียบ วิจิตร  สมบรรณ 
4 นายบรรจง ดวงจิตต์ เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ บรรจง  ดวงจิตต์ 
๕ นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
6 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ จิรฐา  ปิยะวงษ์ 
7 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
8 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง สมเกียรติ  รัศมี 
9 นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 

10 นางรวิสรา  รัศมี ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม รวิสรา  รัศมี 
11 นางสาวมนฤดี ใจอยู่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มนฤดี ใจอยู่ 
12 นายช านาญ  รองเมือง นิติกรช านาญการ ช านาญ  รองเมือง 
13 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
14 นางสาวอรอุมา เนาวรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรอุมา  เนาวรัตน์ 

 

ผู้มาประชุม      11   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม              14   คน 
เปิดประชุม      เวลา           09.00 น. 
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นายสามารถ ทองมวล    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที ่2) ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน  กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี 2567  
    ประธานสภาฯ (ครั้งที่ ๒)  และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ตามที่ประกาศ

ให้มีการประชุมสภาฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ จึง
อาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญสมัยที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๖7 (ครั้งที่  ๒) ในวันที่  14  
สิงหาคม  ๒๕67 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่ วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖7 

 

นายเสถียร  นนทะเสน   ได้อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประธานสภา หมากเชียบ สภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ 

2) วันที่ 14 สิงหาคม 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน แจ้งท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านได้ปิดเสียงโทรศัพท์ 
  ประธานสภาฯ เคลื่อนที่เพ่ือไม่ให้รบกวนการประชุมสภาฯ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 

2  สิงหาคม 2567 
   

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
  ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 
ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ เข้าประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายประถม 
เนาวรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 กระผมขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 24 ครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์
ข้อความไม่ถูกต้องบางข้อความในบันทึกรายงานการประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2567 
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ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
  ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 
ด้วยการยกมือ ครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 
 เลขานุการสภาฯ สามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  2567  (ครั้งที่  1) ลงวันที่  2 

สิงหาคม 2567 (ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
 

      -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ ๒ 
(ขั้นแปรญัตติ) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้

อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 
 

     นายสมบัติ  แสนภพ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีมติรับร่าง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖8 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖7 สมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี 2567 (ครั้งที่ ๑) และได้ก าหนด
วันยื่นค าขอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระหว่างวันที่  5-7 
สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 ไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ขอยื่น
เอกสารค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทางคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ได้ด าเนินการประชุมรวบรวมค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง
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เวลา 12.00 น. เพราะฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามระเบียบ และให้คง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ไว้ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมากเขียบ ได้ยื่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ ก็ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 กลับให้ทางประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ได้พิจารณาต่อในขั้นตอนต่อไป ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ก็ขอขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ ประธานคณะกรรมการ 
  ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การประชุมเพ่ือรับค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นว่าก็คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ไว้ ครับ เพราะไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่ยื่น
เอกสารเพ่ือขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ พักการประชุมสภาฯ ชั่วคราว 
 

เริ่มการประชุมสภาฯ เวลา 11.30 น. 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ครับ เราก็กลับมาประชุมสภาฯ กันอีกครั้งหลังจากเราได้มี 
 ประธานสภาฯ การพักการประชุมสภาฯ ชั่วคราว ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระ

ที่ 5.2 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 (ขั้นลงมติ) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
  ประธานสภาฯ สภา ฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 

พ.ศ.๒๕62  
ข้อที่ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่

มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการ
อภิปราย เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะอภิปรายจึงขอมติที่
ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็น
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในวาระที่ 
3 (ขั้นลงมติ)  

 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีสมาชิสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ตรา  (ร่าง) ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขั้นลง
มติ ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายสามารถ  ทองมวล ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตรา (ร่าง) 
  เลขานุการสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2568 เป็นข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) (ด้วย
คะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบให้ 
   ประธานสภาฯ ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖8 แล้วจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว
เพ่ือต่อนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ ต่อไป โดยต้องประกาศใช้ก่อนวันที่ 1  ตุลาคม 
2567 ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่  5.3  
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบ ไปถึงบ้านนาย
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งไว้ 150,000บาท) 

นายเสถียร นนทะเสน เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจง 
   ประธานสภาฯ รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
 

นางจิรฐา ปิยะวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจิรฐา ปิยะวงษ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
1. ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  ก่อสร้าง  
งบ  ลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบ ไปถึงบ้านนาย
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งจ่ายไว้ 150,000.-บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
“เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบไป
ถึงบ้านนายณรงค์ฤทธิ์    (กองช่าง)  
ช่วงที่  1 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 

3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ถนน ไม่น้อยกว่า 151 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  

ช่วงที่  2 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ถนน ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ) 
- เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 119 ล าดับที่ 6” 
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ข้อความใหม่ 
1. ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  ก่อสร้าง  
งบ  ลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบ ไปถึงบ้าน
นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งจ่ายไว้ 150,000.-บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)“เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
จากถนนบ้านหมากเขียบไปถึงบ้านนาย
ณรงค์ฤทธิ์    (กองช่าง)  
ช่วงที่  1 ปริมาณงาน ผิ วจราจร กว้าง 

3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ถนนไม่น้อยกว่า 151 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร  

ช่วงท่ี 2 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนน               
ไม่น้อยกว่า 102.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ)”  
- เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 119 ล าดับที่ 6” 

 

  นางจิรฐา ปิยวงษ์  ทั้งหมดคือรายเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  หัวหน้าส านักปลัด   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบ ไปถึงบ้านนายณรงค์
ฤทธิ์ ตั้งไว้ 150,000บาท) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ กระผมอยากทราบจุดการด าเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณ

ตรงไหนอย่างไร เชิญท่านพิศมัย โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 

นางพิศมัย  โพธิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ดิฉันนางพิศมัย โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 1 ขอชี้แจงจุดด าเนินโครงการก่อสร้างเป็นถนนที่อยู่
บริเวณบ้านก านันต าบลหมากเขียบ เส้นถนนรอบหมู่บ้าน
หมากเขียบ หมู่ที่ ๑ ค่ะ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ กระผมนายสมบัติ  แสนภพ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 2 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 กรณีเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบประมาณการก่อสร้างถนน 150,000 บาท กระผมมี
ข้อเสนอแนะดูจากรายการเปลี่ยนแปลงแล้วถนนช่วงที่ 1 จะ
กว้างกว่าช่วงที่ ๒ ครับ กระผมมีความคิดว่าถนนเส้นนี้เป็น
ถนนที่ก็สร้างให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้สัญจรขนสิ่งของทาง
การเกษตรแต่ถนนมีความแคบมากหากในอนาคตประชาชนใน
พ้ืนที่มีการขยับขยายสร้างบ้านไปตรงนั้นการสัญจรไปมาคง
ล าบากเพราะแคบสวยทางกันยากครับ หากจะด าเนินการ
ก่อสร้างก็อยากให้ถนนมีความกว้างกว่านี้ให้สามารถสัญจรกัน
สะดวก กระผมจะอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ได้ด าเนินการออกประชาคมหมู่บ้านให้ทราบถึง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ว่าเขาต้องการที่จะสร้าง
ถนนเส้นนี้จริงหรือไม่ อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ ครับ 
กระผมก็มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบเพียง
เท่านี้ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ที่ได้มีข้อเสนอแนะ ครับ 
  ประธานสภาฯ ถนนเส้นนี้ เป็นทางสาธารณะแล้วหรือไม่ครับ เชิญท่าน

ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ
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ผู้ เข้าร่วมประชุมสภาฯ กระผมสมเกียรติ รัศมี ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง กรณีถนนเส้นนี้เป็นทางสาธารณะแล้ว
ประชาชนได้บริจาคอุทิศที่ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่
ถนนช่วงที่ 2 มีที่ดินไม่มากพอที่จะขยายให้เท่ากับช่วงที่ 1 
ครับ ได้สอบถามนายช่างที่ไปส ารวจได้รับค าตอบว่าได้แค่ถนน
สาธารณประโยชน์ช่วงที่ 2 นั้นวัดความกว้างถนนได้เพียง 2 
เมตร 50 เซนติเมตร ครับ ที่เรียนทางที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
ทราบ  

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ  
 

นายแสวง  เชื้อทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
นายก อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ก่อนที่จะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
กระผมมีข้อเสนอแนะการด าเนินการก่อสร้างถนนว่าอยากให้
ก่อสร้างให้กว้างเพ่ือให้สามารถสัญจรกันสะดวกสวนทางกันได้ 
เพ่ือในอนาคตคนรุ่นหลังมีการขยับขยายมีรถยนต์กันทุกคนจะ
สัญจรกันอย่างไรครับ ดูแล้วเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์ยังสัญจร
ล าบากเลย กระผมอยากให้มีการประชาคมหมู่บ้านเข้ามาใหม่ 
หากมีการก่อสร้างถนนไปก็ต้องหางบประมาณมาด าเนินการ
ต่อเติมถนนอีกครั้งเพ่ือให้สัญจรกันได้ ในส่วนกระผมก็ไม่มี
นโยบายให้ด าเนินการแบบนี้ ครับ กระผมก็มีเรื่องที่ขอชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ที่จะเพ่ิมเติม ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที ่
   ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็ นชอบอนุมัติ แก้ ไข

เป ลี่ ยนแปลงค าชี้ แจ งงบ ประมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1 จากถนนบ้าน 
หมากเขียบ ไปถึงบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งไว้ 150,000บาท) 
ด้วยการยกมือ ครับ 

 

นายสามารถ ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนบ้านหมากเขียบ ไปถึงบ้านนาย
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งไว้ 150,000บาท) (เห็นชอบด้วยคะแนน
เสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนลด -โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
(โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารสนามกีฬา อบต.หมาก
เขียบ) 

 

นายเสถียร  นนสะเสน เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา 
  ประธานสภาฯ  ครับ 
 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณพ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณก็อยู่
ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ  

 

1 โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  การศึกษา  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
งบ  บุคลากร   
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตั้งไว้ 1,218,840.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 302,560.-
บาท  

โอนลดจ านวน  130,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 172,560.-บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน  ก่อสร้าง   
งบ  ลงทุน   
หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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ประเภท  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ  

รายการ  โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารสนามกีฬา 
อบต.หมากเขียบ เป็นเงิน 130,000.-บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ) 
ตั้งจ่ายไว้ 0.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 0.-บาท 

โอนเพิ่มจ านวน  130,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 130,000.-บาท 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เราก็น าเรื่องการซ่อมแซมห้องน้ าสนามกีฬา อบต.หมากเขียบ 
  ประธานสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ ก็หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีงบประมาณมา

ด าเนินการซ่อมแซม ในการจัดกีฬาและงานต่างๆ ก็ใช้ห้องน้ า
หากเรามีงบประมาณมาด าเนินการก็เป็นสิ่งที่ดี ครับ 

 

นายอุทัศ พลเขตต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมอุทัศ พลเขตต์ กระผมเห็น
ด้วยกับการซ่อมแซมห้องน้ าสนามกีฬาของ อบต.หมากเขียบ 
ครับเนื่องตอนเข้าห้องน้ าก็อยากแยกระหว่างโถปัสสาวะกับ
ห้องน้ าให้ชัดเจนให้สามารถใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ครับ 

 

นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามา
ล่าช้าหากเรามีงบประมาณเข้ามาหากไมท่ันในเดือนกันยายนนี้
ก็จะด าเนินการกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือน าไปด าเนินการ
ต่อไปโดยจะมีการขอเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจ าปี 2567 
ครั้งที่ ๑ เพ่ือพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ด าการ ครับ จึง
เรียนมาให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

 

นายประถม เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ  งบประมาณที่ได้โอนงบประมาณ
มาเพ่ิมเติมนั้นจะสามารถด าเนินการได้หรือครับเนื่องจาก
จ านวนไม่มากเท่าไหร่และใบแบบแปลน ปร.4 ก็ยังไม่ละเอียด
เท่าที่ควรครับ อยากให้น าเอกสารมาเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ต่างๆ ครับ ตามที่ดูในแบบแปลนแล้วการซ่อมแซมต้องยกโถ
ขึ้นสูงกว่าเดิมน้ าก็จะไม่เอ่อในห้องน้ าและท าการแก้ไขบ่อ



~ ๑๒ ~ 
 

เกรอะให้น้ าสามารถไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น และจ านวนโถ
ปัสสาวะนี้จ านวนเท่าไหร่ ครับ ข้อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาฯ ด้วย ครับ 

 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ ในเรื่องของการซ่อมแซมห้องน้ า
สนามกีฬา อบต.หมากเขียบ เรื่องจ านวนโถปัสสาวะห้องมี
งบประมาณมาด าเนินการผู้รับจ้างต้องเข้ามาท าสัญญาจ้าง
ก่อนครับ แบบแปลนต่างๆ เราต้องท ามาให้ครบ ก็จะทราบถึง
จ านวนต่างๆ ของครุภัณฑ์  จึงเรียนมาเพ่ือทราบเพียงเท่านี้
ก่อน ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
 

นายเสถียร นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการ

โอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 (โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารสนามกีฬา อบต.
หมากเขียบ) ด้วยการยกมือ ครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

(โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารสนามกีฬา อบต.หมาก
เขียบ) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง งดออกเสียง 
2 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5   พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนลด -โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อ
จัดซื้อซัมเมิร์สสูบน้ า (submerse) จ านวน 2 เครื่องๆละ 
5,200 บาท 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  
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1. โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  บุคลากร   
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตั้งไว้ 1,461,960.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 418,550.-บาท  

โอนลดจ านวน  10,400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 408,150.-บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน  ก่อสร้าง   
งบ  ลงทุน  

       หมวดค่า ครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ  ซับเมิร์สสูบน้ า (Submese) จ านวน 2 เครื่อง 

ๆ ละ 5,200.-บาท เป็นเงิน 10,400.-บาท 
รายละเอียดก าหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตาม
ท้องตลาด ตั้งจ่ายไว้ 0.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.-บาท 

โอนเพิ่มจ านวน  10,400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 10,400.-บาท 

 

นายเสถียร  นนทะเสน    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติม หรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ     เชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นานสมบัติ  แสนภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  กระผมนายสมบัติ  
แสนภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.5
กระผมเห็นด้วยการการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในครั้งนี้ครับ เนื่องเรื่องของน้ าประปาต าบลหมากเขียบ
ของเราก็มีความส าคัญเป็นการช่วยในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในต าบลหมากเขียบของเราครับ
เพราะต้องมีส ารองไว้เมื่อเกิดการช ารุด ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาฯ หากมีอุปกรณ์ไว้ส ารองใช้งานก็เป็นสิ่งที่ดีครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

นายเสถียร นนทะเสน หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือจัดซื้อซัมเมิร์สสูบน้ า 
(submerse) จ านวน 2 เครื่องๆละ 5,200 บาท ด้วยการยก
มือ ครับ 

 

นายสามารถ ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อ

จัดซื้อซัมเมิร์สสูบน้ า (submerse) จ านวน 2 เครื่องๆละ 
5,200 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   พิจาณาให้ความเห็นชอบอนุ มัติการโอนลด -โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 17,200 บาท 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

1. โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  บุคลากร  
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตั้งไว้ 1,461,960.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 408,150.-บาท  

โอนลดจ านวน  17,200.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 390,950.-บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน   ก่อสร้าง   
งบ  ลงทุน   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ  เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,200.-บาท  



~ ๑๕ ~ 
 

เป็นเงิน 17,200.-บาท 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2566 ตั้งจ่ายไว้ 0.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.-บาท 

โอนเพิ่มจ านวน  17,200.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 17,200.-บาท 
 

นายเสถียร  นนะเสน ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ ครับก็ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ในส่วนเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ก็ท างานเหมือนกันกับซัมเมอร์ส
ใช้ในงานประปา เพียงแต่ใช้งานคนละอย่างกัน ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ในส่วนเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ใช้งานในลักษณะสูบน้ าจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย ล าคลอง ส่วนซัมเมอร์สใช้สูบน้ าจาก
การที่ เราเจาะน้ าบาดาลซึ่ งมีความลึก ครับ ซึ่ งโรงผลิต
น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มี ๔ โรง
ผลิตด้วยกัน และมีการเจาะน้ าบาลเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถ
ผลิตน้ าได้ทันกับการอุปโภค มีของหมู่ที่ 7, 8, 10, 11 จึงน า
เรียนที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม หรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประสภาฯ พิจาณาให้ความ 
 ประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 17,200 
บาท ด้วยการยกมือ ครับ 

 

นายสามารถ ทองมวล  มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพิ่ม 
  เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อ

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จ านวน 1 



~ ๑๖ ~ 
 

เครื่องๆ ละ 17,200 บาท (ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับในเรื่องอ่ืนๆ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายประถม เนาวรัตน์ กระผมมีเรื่องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษาเอกสารทาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ราชการที่มีการอุทิศ ที่ดินเพ่ือท าถนนสาธารณะบ้านซอย ๒ 

หนองอีหล่ า ครับ ว่ายังเก็บรักษาไว้ที่ไหนและสามารถสืบค้น
ได้หรือไม่ เนื่องจากเจ้าของที่ดินที่อุทิศ ได้เสียชีวิตไปแล้วผู้รับ
มรดกจากบรรพบุรุษตกมาเป็นผู้ครอบครองคนใหม่ที่ดินตรงนี้
ได้ด าเนินการไถที่นาเข้าจนทางสาธารณะจนจะกลายไปคันนา
ไปแล้วจากถนนสาธารณะ อยากทราบว่ายังมีอยู่หรือเปล่า 
ครับ 

นายสมเกียรติ  รัศมี กรณทีี่ดินที่ได้มีการอุทิศแล้วหากเอกสารเดิมหาไม่เจอซึ่งเก็บ 
ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาไว้นานมาแล้ว เราก็สามารถด าเนินการใหม่ได้โดยทาง

กองช่าง มีแบบกรอกการอุทิศที่ดิน และมีการลงนามรับรอง
เอกสารจะเป็นก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ ก็เป็นเอกสาร
ที่สมบูรณ์แล้ว ครับแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทราบเพียงเท่านี้ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ เรื่องการบริจาคหรืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 การให้ในลักษณะอย่างไร เป็นที่นาหรือเป็นที่สวน ในส่วนของ

บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 2 นั้นก็มีกรณีเช่นกัน แต่ได้ด าเนินการ
อย่างถูกต้อง มีผู้รับรอง มีพยาน และตอนนี้ก็ได้ด าเนินการไป
แล้วเกือบแล้วเสร็จแล้ว จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง ครับ 
ป้องกันการร้องเรียน 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรื่องการบริจาคและอุทิศที่ดิน ซอย 2 หนองอีหล่ า หมู่ที่ 10  
รองประธานสภาฯ กระผมก็พ่ึงทราบเรื่องในการประชุมสภาฯ วันนี้ ครับ ว่ามีการ

อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ครับ 
 บ้านหนองอีหล่ า หมู่ที่ 10 ทางทิศเหนือ อยากได้ลูกระนาด 

เนื่องจากมีการสัญจรและขับขี่การรวดเร็วอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

 เรื่ องการซ่อมแซมถนนสาธารณ ะภายในต าบลหากมี
งบประมาณก็อยากเร่งด าเนินการให้ด้วย ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ กรณีการบริจาคและอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะอยากให้คณะ 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผู้บริหาร ได้เร่งส ารวจและท าให้ถูกต้องโดยเร็ว เพราะมีที่ดิน

สาธารณะที่ยังไม่ถูกต้องจากผู้บริหารชุดปัจจุบันครับ เพราะ
คณะผู้บริหารก่อนนี้ยังไม่ด าเนินการหลายจุด ครับ 

 
  
 



~ ๑๗ ~ 
 

นางจิรฐา ปิยะวงษ์ ขอเพ่ิมเติมในกรณีการอุทิศท่ีดิน ก็ให้เจ้าของที่ดินติดต่อได้ที ่
หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หรือท่านสมาชิกสภา

ประสานเจ้าหน้าที่ ให้มากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องในการ
อุทิศ เส้นที่อุทิศใหม่ล่าสุดคือ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 และได้
จัดท าเกียรติบัตรให้ไว้เป็นหลักฐาน แสดงการอุทิศด้วยค่ะ 

 ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตลาดบ้าน
นิคมห้วยคล้า หมู่ที่ 11 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 นี้ การ
แต่งกายชุดจิตอาสา ค่ะ 

 

นายอุทัศ พลเขตต์ เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากแยกไปบ้านหนองกอกเกิด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 การช ารุดเป็นจุดๆ ครับ ตลอดทั้งเส้นหากมีงบประมาณก็

อยากด าเนินการเร่งด่วนด้วยครับ 
 

นายประทีป รักชาติ กระผมอยากเรียนปรึกษาท่ีดินหมู่ที่ 5 ในเรื่องการอุทิศที่ดิน 
รองนายก อบต.หมากเขียบ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วแต่ไม่ได้อุทิศให้ถูกต้อง

สมบูรณ์จะด าเนินการอย่างไรครับ 
 

นายสามารถ  ทองมวล เรื่องของที่ดินที่อุทิศให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ตอนนี้อยู่ใน 
เลขานุการสภาฯ ขั้นตอนการมอบอย่างเป็นทางการ 

เรื่องการตัดต้นไม้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอวัง
หิน ให้มาตัดระบบไฟฟ้าและประสานทางส านักงานเทศบาล
สนับสนุนรถเครน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 นี้ขอขอบคุณ
ให้ความอนุเคราะห์การอุทิศที่ดิน 

 

นายสมเกียรติ  รัศมี กระผมมีเรื่องปรึกษาในการต้นไม้กระผมอยากให้ทางการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอวังหิน ด าเนินการตัดระบบไฟฟ้าและ

ถอดสายไฟฟ้าออกเลยเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายของ
สายไฟฟ้าได้ และหาผู้ที่ช านาญในการตัดต้นไม้มาด าเนินการ
ครับ 

นายสมชัย  ไชยเศษ กระผมมีเรื่องปรึกษาในเรื่องถังขยะช ารุดอยู่ในซอยลึก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 รถบรรทุกขยะเข้าไม่ได้เลยอยากให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้

ด้วยครับ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม การเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญในช่วงเดือนกันยายนนี้หาก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณยังไม่มา หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 จะต้องด าเนินการเพราะไม่อยากให้ตกเป็นเงินสะสม 

 เรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีการทบทวนแผนอีก
ครั้งที่ให้ได้คะแนนตามตัวชี้วัดต่างๆ โครงการที่จะน าเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตัวเป็นโครงการที่เกี่ยวกับประชาชนเท่านั้น 
ครับ 

 



~ ๑๘ ~ 
 

นายสมพล  มรรคนา เรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ที่ได้ประสานงานทาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ที่ดิน และ ของหมู่ที่ 6 หนองหอยคัน กระผมก็ขอให้ทางนิติ

กรได้ชี้แจงผลการด าเนินการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ 
 

นายช านาญ รองเมือง กรณีท่ีท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ได้สอบถามเรื่องท่ีดิน 
นิติกรช านาญการ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ได้ด าเนินการประสารทางหนังสือ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณการรังวัดที่สาธารณะ 
ทางที่ดินตรวจสอบที่ดินนี้ว่าเป็นที่ดินส าคัญส าหรับที่หลวง 
หรือไม่ ได้ด าเนินการประสานเรื่องร่องน้ าหมู่ที่ 7 ทางที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ ยังหาเอกสารไม่เจอ ส่วนหนองคอยคัน หมู่ที่ 
6 ได้ด าเนินการประสานงานไปแล้ว ในที่ 13 พฤษภาคม 
2567 ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเหลือด าเนินการช าระค่า
รังวัดที่ดิน การขุดลอกร่องบาก อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการ กระผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนอีกหรือไม่ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ  
 ประธานสภาฯ หากไม่มีกระผมจะให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ตอบข้อสงสัยครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายแสวง  เชื้อทอง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ท้วงติง 
นายก อบต.หมากเขียบ ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ด าเนินการ

แก้ไขเป็นประโยชน์ต่อต าบลหมากเขียบของเรา  
เรื่องขยะที่ เกิดการช ารุด ฝากทางส านักปลัดได้

ด าเนินการแก้ไข ครับ  
เรื่องถนนช ารุด ฝากให้ทางกองช่างส ารวจซ่อมแซม 
เรื่องโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ด าเนินการเนื่องจาก

งบประมาณ ยั งไม่ มา และหาผู้ ป ระกอบการยากเลย
ด าเนินการยังไม่ได้ 

เรื่องการตัดต้นไม้แจ้งให้หาผู้ช านาญในการตัดต้นไม้ 
และมีการนัดหมายใหม่ เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2567 

 

นายเสถียร  นนทะเสน    มีท่านสมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ในเรื่องอ่ืนๆ เชิญ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ     ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มา 
  ประธานสภาฯ ร่วมกันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 

(ครั้งที่ ๒) ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 
 

 ปิดการประชุมสภาฯ เวลา ๑๒.30 น. 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
(ลงชื่อ)          สามารถ ทองมวล       ผู้จดบันทึกการประชุม  

    (นายสามารถ  ทองมวล) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 

   (ลงชื่อ)       เสถียร นนทะเสน          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสถียร  นนทะเสน) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                     (ลงชื่อ)      ประถม เนาวรัตน์         ประธานกรรมการ 
                                               (นายประถม เนาวรัตน์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 8 
 

     (ลงชื่อ)     จิตต์ เกษีสังข ์               กรรมการ 
                                               (นายจิตต์  เกษีสังข)์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 9  
 

     (ลงชื่อ)       อุทศั พลเขตต์              กรรมการ/เลขานุการ 
                                               (นายอุทัศ พลเขตต์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 5 


